

Doanh nghiệp các KCN Bắc Giang, Bắc Ninh tăng tốc dịp cuối năm

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh chưa có thông tin cụ thể về tình hình thưởng Tết Nguyên đán 2024. Nhiều cán bộ công đoàn hy vọng mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 sẽ cao hơn trước, kịp thời động viên người lao động.

TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG, VIỆC LÀM CỦA NLĐ ĐÃ ỔN ĐỊNH HƠN NĂM 2022

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 6.11, ông Hà Minh Vĩ - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang - cho biết, đến thời điểm này đơn vị chưa có thông tin về tình hình thưởng Tết năm nay trong các khu công nghiệp.

Tuy nhiên, theo ông Vĩ, năm 2022 tình hình đời sống, việc làm của công nhân gặp nhiều khó khăn, trong khi năm 2023, tình hình đã ổn định hơn. Vì vậy, Phó Chủ tịch Công đoàn các

Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang dự đoán thưởng Tết Nguyên đán 2024 của người lao động sẽ tăng hơn so với năm trước. Hiện trong các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang có tổng số 184.581 công nhân lao động, trong đó có 177.786 đoàn viên công đoàn.

Chị Đồng Thị H - công nhân một công ty điện tử lớn thuộc khu công nghiệp tại huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) - nói, hiện nay công ty chưa có thông báo về tình hình thưởng Tết. Tết Nguyên đán 2023 chị Huyền chỉ được thưởng ở mức 4,6 triệu đồng.



Công nhân mong thưởng Tết 2024 để có Tết đủ đầy.

Ảnh: QUẾ CHI

Tuy nhiên, nữ công nhân này lại khá bi quan về mức thưởng Tết 2024 - không biết có bằng mức năm trước không. Chị lo sợ bởi năm nay thời gian nghỉ khá nhiều.

CÔNG NHÂN THƯỜNG XUYỀN TĂNG CA

Còn tại Bắc Ninh, ông Trần Văn Hiệu - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh - thông tin, đến thời điểm này, các công đoàn cơ sở trực thuộc chưa

đặt vấn đề đến chủ sử dụng lao động mức thưởng Tết năm nay dành cho người lao động. Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 200.000 công nhân lao động, trong đó 170.000 đoàn viên công đoàn.

“Hiện nay, các đơn vị, doanh nghiệp đang tập trung vào công tác sản xuất dịp cuối năm. Theo năm bắt của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, hiện các doanh nghiệp đang có nhiều

việc làm; tuyển dụng thêm nhiều công nhân. Tình hình việc làm của công nhân lao động khả quan hơn so với thời gian trước. Công nhân thường xuyên tăng ca” - ông Hiệu thông tin.

Trước tình hình trên, ông Hiệu bày tỏ hy vọng thưởng Tết của công nhân lao động sẽ khá hơn so với năm trước.

Ông Nguyễn Tiến Hường - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Seojin (tỉnh Bắc Ninh) - cho biết, phải gần sát Tết Nguyên đán 2024, công ty mới có thông báo chính thức về thưởng Tết: “Tuy nhiên, như mọi năm, năm nay công ty vẫn thưởng Tết là 1 tháng lương tối thiểu vùng áp dụng trên địa bàn công ty hoạt động - vùng II ở mức 4.160.000 đồng”.

Chủ tịch công đoàn cơ sở cho biết, ngay từ khi tuyển dụng vào công ty, công nhân lao động đã được thông báo về mức thưởng Tết này để họ nắm được.

QUẾ CHI